

กสทช.จ่อยืดจ่ายทีวีดิจิทัลลดกระทบโควิด

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันที่ 28 พฤษภาคมนี้ ที่ประชุม กสทช. จะมีการพิจารณาร่างประกาศเพื่อขยายเวลาการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมและผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามที่ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบการบริหารงานภายในของ สำนักงาน กสทช. ซึ่งมีศาสตราจารย์พิเศษ ประสพสุข บุญเดช เป็นประธาน เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบให้สามารถดำเนินการขยายเวลาการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี

ให้ผู้ประกอบการได้ เนื่องจากอยู่ในอำนาจของ กสทช. โดยจะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศต่อไป

“เราไม่ได้เสนอให้มีการขยายระยะเวลาการชำระค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ แต่เสนอให้มีการขยายระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ สำนักงาน กสทช. ทั้งในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อให้เป็นหลักสากลและเป็นหลักการเดียวกันทั้งหมด โดยเบื้องต้นจะขยายระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 หรือตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) ฉบับที่ 2” นายฐากรกล่าว

ครูพิษณุโลกตรวจเด็กมั่ง แก้อุปสรรคเรียนออนไลน์

สพฐ.แจ้ง กสทช.ขอลงรับ
สัญญาทีวีดิจิทัล 2 ล้านชุดแจก
จ่าย น.ร.ทั่ว ปท. ยืนยันเปิดเรียน
พร้อมกัน 1 ก.ค. (อ่านต่อหน้า 5)

ต่อจากหน้า 1 เรียนออนไลน์

สพฐ.กำหนดประเมินทุก15วัน

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม นายอำนาจ วิชยานุวัต เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าววาระการประชุมวิชาการ (ศธ.) ร่วมมือกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ดีแอลทีวี) และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กำหนดส่งสัญญาณการเรียนการสอนออนไลน์ทางไกล ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม-30 มิถุนายน ให้เด็กนักเรียนทั่วประเทศได้เรียนทางออนไลน์ว่า ภาพรวมการเรียนการสอนที่เริ่มวันแรกในวันที่ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมา ผ่านมาแล้วเป็นวันที่ 5 พบว่าผู้ปกครอง นักเรียนมีความพร้อมเข้าใจและเข้าถึงการเรียนมากขึ้น ส่วนที่มีปัญหา เช่น โทรศัพท์รับสัญญาณไม่ได้ก็เข้าไปช่วยปรับจูนให้เครื่องทีวีรับสัญญาณได้ ส่วนที่ไม่มีกล่องรับสัญญาณก็ใช้วิธีบริหารจัดการให้เด็กมาเรียนร่วมกันที่บ้านใกล้เคียง

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และโรงเรียนตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ การเรียนจะต้องเว้นระยะห่างและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 อย่างใกล้ชิด

“สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะประเมินการเรียนออนไลน์ ทุกๆ 15 วัน เพราะไม่อยากให้เกิดความเครียด ยอมรับว่าตอนนี้ยังมีปัญหาบ้าง ขออย่าเป็นภาระทดลองระบบ เพื่อแก้ปัญหาแต่ละจุดให้จัดการเรียนการสอนได้อย่างสมบูรณ์มากที่สุด ส่วนที่ไม่มีกล่องรับสัญญาณ สพฐ.ได้ทำหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อขอลงรับสัญญาแล้ว 2 ล้านกล่อง จะกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ” นายอำนาจกล่าว

นายอำนาจกล่าวต่อว่า ส่วนที่มีข้อเสนอพื้นที่จังหวัดหรืออำเภอสีเขียวที่ปลอดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้เปิดเทอมก่อนนั้น สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ได้โทรมาสอบถามเรื่องนั้นเช่นกัน ทาง สพฐ.ต้องรอดูประกาศจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แต่ตอนนี้ยังไม่วางใจ ยืนยันจะเปิดเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ส่วนจะเรียนออนไลน์หรือเรียนที่โรงเรียนขึ้นอยู่กับพิจารณาของพื้นที่เป็นหลัก หากไม่พร้อมก็เรียนออนไลน์ต่อได้

อธิบดีสท.ลงพื้นที่นครปฐม

ที่โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ ต.ห้วยจรเข้ม อ.เมือง จ.นครปฐม นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดี

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สท.) พร้อมด้วย นายธีรยุทธ สำราญทรัพย์ ผู้ตรวจราชการ สท. นำคณะตรวจเยี่ยมพื้นที่ การดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มี นายเอกพันธ์ คุปต์วัช นายกเทศมนตรีนครนครปฐม รายงานการเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติงานของกองการศึกษาเทศบาลนครนครปฐม ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา

นายเอกพันธ์กล่าวว่า เทศบาลนครนครปฐมเตรียมความพร้อมครูและบุคลากรในสังกัด มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ผ่านมามูลสารในสังกัดได้เข้าร่วมกลุ่มโอเพ่นแชต (OpenChat) ในแอปพลิเคชันไลน์ (LINE) ของ สท. เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ในทุกระดับชั้น จนถึงสำรวจความพร้อมของผู้ปกครองและนักเรียน สำหรับการเรียนออนไลน์ เช่น จำนวนอุปกรณ์ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ความสามารถในการใช้งาน ข้อดีของการเรียนออนไลน์ นักเรียนสื่อสารกับครูมากขึ้น ด้วยการเขียนข้อความผ่านไลน์ครูส่วนนักเรียนกับผู้ปกครองได้เรียนร่วมพร้อมกัน เพราะบางครอบครัวมีโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียว ครูก็จะส่งงานผ่านเครื่องผู้ปกครอง แล้วไปสื่อสารต่อกับลูก ส่วนข้อเสียก็มีเพิ่มค่าใช้จ่าย แต่เป็นเพียงขั้นทดลอง

ย้ำพบค.ไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่ม

อธิบดี สท.เปิดเผยว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลายแห่งได้นำระบบ Thai School Lunch พัฒนาโดยเนคเทคและสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดลเข้ามาควบคุมคุณภาพของอาหารกลางวันให้เด็กเล็กได้รับสารอาหารต่างๆ ครบถ้วน นอกจากนี้ ในการมารับอาหารกลางวันที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ทั้งครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กันอย่างเคร่งครัด

“สำหรับการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของปีการศึกษา 2563 ขอให้นักวิชาการทางการศึกษาเตรียมความพร้อมทุกสถานการณ์ เช่นกรณีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลัสเตอร์ลงให้จัดการเรียนการสอนปกติ หรือกรณีการแพร่ระบาดไม่คลัสเตอร์ลงให้จัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ ทางช่อง DLTV หรือออนไลน์เป็นหลัก และให้เร่งชี้แจงผู้ปกครองว่าไม่จำเป็นต้องไปซื้ออุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือโทรทัศน์เพิ่มเติมขณะนี้เพียงพอแล้ว

เด็กดอย-ออนไลน์ - เด็กนักเรียนชาว

ไทยภูเขาเผ่าม้ง บ้านใหม่ร่องกล้า อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ต้องรวมกลุ่มกันเรียนทางไกลตามบ้านเพื่อนที่มีทีวีและเคเบิล เนื่องจากส่วนใหญ่ไม่มีอุปกรณ์ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม



ทดลอง เป็นการเตรียมความพร้อมไว้อีกช่องทางหนึ่ง หากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย” อธิปไตย สด.กล่าว

อนึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เริ่มจัดอาหารกลางวันตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา มีอุปท.ร่วม 3,045 แห่ง แบ่งเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมดำเนินการ 6,185 แห่ง มีเด็กเล็กได้รับอาหารกลางวัน 193,895 คน และใช้งบประมาณไปแล้วกว่า 66 ล้านบาท

ยอมรับพ่อแม่ไม่มีเวลาเรียนกับลูก

นายรตณภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) เขต 1 รับผิดชอบ อ.เมือง สันกำแพง โดยสะเกิด และแม่สอน จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า การเรียนออนไลน์เป็นไปตามบริบทของแต่ละพื้นที่ที่มีความพร้อมและไม่พร้อมบ้าง หากเด็กไม่พร้อมเรียนออนไลน์ ทางโรงเรียนจะจัดแบบฝึกหัดไปทำที่บ้านแทน ช่วงนี้เป็นการทดลองเรียนไม่ได้จริงจังอะไรมากนัก เพียงแต่ต้องการสำรวจว่าเด็กมีปัญหาอะไรหรือไม่ เพื่อที่เวลาเปิดเรียนจริงในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ทางโรงเรียนจะช่วยเหลืออะไรได้บ้าง

“ความจริงอยากให้เป็นการเรียนในห้องเรียนไปก่อน หากไม่สามารถคุมการแพร่ระบาดของโรคได้ก็ต้องเรียนออนไลน์ ทางโรงเรียนจะได้มีข้อมูลพื้นฐานของเด็กไว้ น่าจะดีกว่าการเรียนออนไลน์ เพราะผู้ปกครองไม่มีเวลามานั่งกำกับดูแล ช่วงเวลาออกอากาศของ DLTV ส่วนใหญ่จะเป็นช่วงกลางวัน แม้ช่วงกลางวันจะมีการฉายซ้ำอีกครั้ง แต่ผู้ปกครองคงเหนื่อยเกินกว่าจะมาสอนการบ้านลูก ขณะนี้เรากำลังเร่งสรุปประเด็นปัญหาและช่องว่างที่มีเพื่อแก้ไข หากจำเป็นต้องใช้การเรียนในลักษณะนี้จริงๆ” นายรตณภูมิกล่าว

ครูพิษณุโลกตามร.เผ่ามั่ง

นายอภัย สุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ สาขาบ้านใหม่ร่องกล้า จ.พิษณุโลก พร้อมคณะครูอาจารย์ ได้ไปตรวจความพร้อมและติดตามการเรียนออนไลน์ตามบ้านเรือนของเด็กนักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่ามั่ง อยู่ใจกลางอุทยานแห่งชาติหินร่องกล้า เพื่อสรุปปัญหาเสนอให้ สพป.พิษณุโลก เขต 3 ได้ทราบพร้อมหามาตรการแก้ไข

นายอภัยกล่าวว่า ตรวจสอบเบื้องต้น นักเรียนไม่มีทีวีและเคเบิลทีวี หากบ้านใหม่ก็จะไปเรียนรวมกันกลุ่มที่ก็จะช่วยสอนรุ่นน้องแทนผู้ปกครอง เนื่องจากผู้ปกครองส่วนใหญ่ออกไปทำไร่ทำนา จึงไม่มีเวลา

ที่โรงเรียนอนุบาลสุริยาวิทยุพิมาย อ.พิมาย นำโดยนายธีรวิทย์ เอื้อสุวรรณ ผอ.โรงเรียนพร้อมคณะครูได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อสอบถามปัญหาและอุปสรรคในการเรียนทางไกลเช่นกัน

นายสมศักดิ์ ขอบทาคี ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า โรงเรียนใน จ.บุรีรัมย์ ทั้งประถมและมัธยมมี

ประมาณ 900 แห่ง เกินกว่า 60-70 เปอร์เซ็นต์จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียนประมาณ 100-200 คน จะให้เปิดเรียนตามปกติ ส่วนโรงเรียนขนาดใหญ่มีส่วนน้อย จะให้นักเรียนมาเรียน 5 วันทำการ แล้วหยุด 5 วันทำการ (จันทร์-ศุกร์) โดยช่วงที่หยุดเรียนจะรับใบงานไปทำเพื่อมาส่งในสัปดาห์ถัดไป นอกจากนี้ยังจะจัดทำระบบเรียนจากระบบการศึกษาทางไกลผ่านดิจิทัลทีวี, เรียนผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านระบบออนไลน์ และเรียนพร้อมกับเพื่อนที่เรียนในห้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ ส่วนสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา จะจัดให้แบ่งกลุ่มนักศึกษาตามขนาดของสถานศึกษา หรือระบบทางไกลผ่านดาวเทียม ให้เรียนสลับกับการเรียนผ่านระบบ Online ส่วนในระดับอุดมศึกษา จะจัดแบ่งกลุ่มนักศึกษาและให้เรียนในห้องเรียนสลับกับการเรียนผ่านระบบ Online

อัสสัมฯโคราชไขว้ความเชื่อมั่น

ที่โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา (อ.ส.ช.) ภาควิชาการศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อ.ส.ช. นครราชสีมา เป็นประธานประชุมกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ โดยมีหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผู้สอนร่วมชี้แจงผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค ทั้งนี้ นายลพพาล ธีระบุตร นายกมลคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา พร้อมคณะร่วมสังเกตการณ์

ภาควิชาการศึกษาศาสตร์ กล่าวว่า ผลการสำรวจความพร้อมนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 2,638 คน พบ 86.5% ใช้โทรศัพท์มือถือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต, 37% เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่บ้านหรือไวไฟ และ 3.6% ยังมีปัญหาอุปกรณ์สื่อสาร ส่วนการจัดตารางเวลาเรียนแต่ละระดับชั้นและห้องเรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด กำหนดเรียนผ่านออนไลน์ตามระบบต่างๆ ที่เหมาะสม โดยภาพรวมตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค.ที่ผ่านมา ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ช้าและสัญญาณไม่คงตัวของครูผู้สอนและนักเรียน จึงได้ปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องและประเมินผลเพื่อจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและครบตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง ส่วนการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มที่ขาดความพร้อมอยู่ระหว่างพิจารณาตามความเหมาะสม

บิometricsเปิดไวไฟช่วยลูกชาวสวน

ที่ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ด.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง นายภานุพงศ์ หรือไมค์ จาดนอก ประธานกลุ่มเยาวชน Youngleader Thailand พร้อมสมาชิกเข้ายื่นหนังสือต่อนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าระยอง โดยมีนายจรูญ ชวัญแก้ว นิตกรชำนาญการพิเศษ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง รับหนังสือแทน โดยมีเนื้อหาพร้อมเอกสารรายชื่อเด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองกว่า 100 คน ระบุว่า นักเรียนไม่พร้อม

ในการเรียนออนไลน์ ขอความอนุเคราะห์ผู้ว่าระยองพิจารณาสั่งการให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยองกำหนดมาตรการให้กับสถานศึกษาในสังกัด ปรับวิธีการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนที่ด้อยโอกาสขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนแบบออนไลน์ เข้าถึงการเรียนการสอนได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม และไม่เกิดความเหลื่อมล้ำ อาจใช้มาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข หรือจัดสลับวันมาเรียน ห้องคู่ห้องคี่ เพื่อลดจำนวนการอยู่ร่วมกันของนักเรียน

ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่า มีเด็กนักเรียนฐานะยากจนเป็นลูกคนงานกรีดยางในพื้นที่ ต.พงศดาเยี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ต้องมาใช้ไวไฟของหน่วยบริการประชาชน ตำรวจทางหลวงวังจันทร์ เปิดบริการให้ใช้ฟรี ร.ต.อ.ศักดา แทนเดช ประจำหน่วยบริการประชาชน ตำรวจทางหลวงวังจันทร์ เล่าว่า เด็กนักเรียนส่วนใหญ่เป็นลูกคนงานกรีดยางในพื้นที่มีฐานะยากจน บางคนไม่มีทีวี ไม่มีไวไฟ จึงให้เด็กนักเรียนมาใช้ไวไฟฟรี มีทีวีให้ดูการเรียนทางออนไลน์พร้อมจัดอาหารกลางวันไข่เจียว ไข่ทอดแล้วแต่จะกินอะไร เลี้ยงฟรีพร้อมทั้งน้ำดื่ม

แม่บ้านราชบุรีรับแทนลูก

ด้านนางสาวกาญจนาภรณ์ ตรีทวีเดชอยู่ อายุ 42 ปี อ.เมือง จ.ราชบุรี เปิดเผยว่า ปวดหัวกับปัญหาลูกในการเรียนออนไลน์มาก ตนมีอาชีพขายขนมหวานและนำลอตเตอรี่มาขายเสริม ลูกสาวเรียนชั้น ป.3 หากไม่ได้นั่งฟังเรียนด้วยกัน ลูกจะไม่ค่อยสนใจที่จะเรียน ความรับผิดชอบของเด็กวัยนี้ยังไม่มี ถ้ามารับระบบเรียนออนไลน์ใหม่ ตอบว่าดีแต่ไม่เหมาะกับเด็กประถม พ่อแม่ก็ต้องทำมาหากิน อีกอย่างคือการเรียนแต่ละรายวิชานั้น จะมีใบงาน ทำให้ต้องมีค่าใช้จ่ายค่าพรินเตอร์กระดาษเพื่อส่งการบ้านครู แม้ครูไม่ได้เน้นว่าจะต้องทำส่ง แต่บางครั้งครูจะถามว่ามีงานส่งไหม ถ้าไม่ทำส่งก็กลัวจะไม่ทันลูกคนอื่นเขา มีปัญหาตามมาอีกหลายอย่าง

“ลูกบอกว่าไม่มีเพื่อนพูดคุยด้วย ไม่เหมือนเรียนที่โรงเรียน มีปัญหาไม่เข้าใจเนื้อหาอย่างถามเพื่อนในห้องเรียนได้ อีกอย่างลูกเรียนออนไลน์ยังบ่นปวดตาไม่อยากนั่งจ้องทีวีทั้งวัน”

ร.ร.ตรังจำแนกน.ร.3กลุ่ม

นางเสาวภาพัชร ภูประภาดิลก ผอ.โรงเรียนวัดไทรงาม อ.เมือง จ.ตรัง สั่งกัก สพ.ป.ตรัง เขต 1 ลงพื้นที่ติดตามการเรียนออนไลน์ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-ป.6 ที่มีจำนวน 230 คน อย่างต่อเนื่อง ได้จำแนกนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีความพร้อมในระดับดี ระดับปานกลาง และกลุ่มความพร้อมน้อยหรือไม่มีความพร้อม โดยได้นำแผนกกรองตามโครงการนมโรงเรียนไปมอบให้เด็กนักเรียน พร้อมใบงานไปส่งมอบให้เด็กฯ โดยเฉพาะเพื่อติดตาม น.ร.กลุ่มที่มี

ความพร้อมน้อยหรือไม่มีความพร้อม พร้อมให้กำลังใจ ผู้ปกครองและนักเรียน ระบุการเรียนออนไลน์เป็นการทดลองเรียน หากไม่มีอุปกรณ์ไม่ต้องเสียเงินซื้อ ครูจะเน้นให้เด็กฝึกทักษะความรู้ด้านต่างๆ เช่น ให้เด็กอ่านใบความรู้ ฝึกทำแบบฝึกหัด หัดคัดลายมือ ท่องคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ ฝึกทำโจทย์คณิตศาสตร์ และทบทวนบทเรียน เป็นต้น และทางผู้อำนวยการโรงเรียน ได้สั่งงานเพิ่มเติม เช่น ให้เด็กเขียนเรียงความ คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ จากสิ่งรอบตัวในชีวิตประจำวันเด็ก เช่น เศรษฐกิจพอเพียงรอบบ้านนักเรียน

นายศักดิ์ เอกพัฒน์สิริ นายกองกิจการส่วนตำบล (อบต.) ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ได้จัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน 80 ราย ในสังกัดที่มีความต้องการรับอาหารกลางวันในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นกรณีพิเศษ จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ตามนโยบายของรัฐบาล ให้เอาอาหารกลับไปให้เด็กเล็กที่บ้านให้ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ

กมธ.เล็งเรียกผู้บริหารศธ.ชี้แจง

นายพคุณ รัฐโพิท ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า หลังเปิดประชุมสภาสมัยสามัญและมีการประชุม กมธ.ช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้ จะรวบรวมความเห็นของคณะ กมธ. เพื่อเชิญผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ เข้ามาชี้แจงแนวทางการเรียนการสอนนักเรียนในระบบออนไลน์ที่มีผลกระทบเนื่องจากโรงเรียนไม่สามารถเปิดภาคเรียนได้ตามปกติ จากปัญหาการระบาดของโควิด-19 ล่าสุดมีเสียงสะท้อนจากผู้ปกครองทั่วประเทศ ส่วนใหญ่ขาดรายได้แต่ต้องกักหนี้ยืมเงินไปซื้ออุปกรณ์การเรียนที่มีราคาสูง วิตกว่าบุตรหลานอาจจะมีปัญหาในการเรียน

“ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ชนบทเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดห้องเรียน เนื่องจากต้องไปทำงานตามปกติ สำหรับอีกส่วนที่ไม่เดือดร้อนเรื่องฐานะและรายได้ ไม่ต้องการส่งบุตรหลานไปเรียนเพราะกลัวติดเชื้อ ให้เรียนออนไลน์เหมือนเดิม รัฐบาลควรพิจารณาความเหมาะสมก่อนเปิดภาคเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ให้ผู้ปกครองมีทางเลือกทั้งการเรียนออนไลน์ หรือนั่งเรียนที่โรงเรียน เมื่อพิจารณานักเรียนในโรงเรียนชนบท พบว่าหากให้นั่งเรียนไม่เกินชั้นละ 20 คนสามารถทำได้ง่าย ส่วนโรงเรียนขนาดใหญ่ต้องบริหารจัดการให้ชัดเจน มีวิธีการให้เด็กนั่งเรียนได้ แล้วเชื่อต้องไม่ระบอบเพิ่ม” นายพคุณกล่าว